

THÁI THỤY

Bảo đảm an toàn thực phẩm dịp cuối năm

Năm 2020, công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện Thái Thụy được tăng cường. Qua đó tạo chuyển biến tích cực trong việc tuân thủ các quy định về bảo đảm ATTP của chủ các cơ sở. Từ nay đến tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, công tác kiểm soát ATTP tiếp tục được huyện tăng cường và siết chặt hơn nữa.



Lực lượng chức năng huyện Thái Thụy kiểm tra nguồn thực phẩm tươi sống tại một nhà hàng kinh doanh ăn uống trên địa bàn thị trấn Diêm Điền.

Thời gian qua, các cấp, ngành chức năng của huyện Thái Thụy đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao nhận thức về vệ sinh ATTP đến các tầng lớp nhân dân. Trong đó, chú trọng tuyên truyền và tập trung kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các ngành, nhóm sản phẩm, các khâu chế biến có nguy cơ cao về mất ATTP, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện, năm 2020, các đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành tuyến huyện và UBND các xã, thị trấn đã kiểm tra được 1.100 lượt cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, trong đó 810 lượt cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh ATTP, đạt gần 74%. Qua

kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở hơn 200 cơ sở chưa bảo đảm các quy định về vệ sinh ATTP, xử phạt 18 cơ sở vi phạm với tổng số tiền 38 triệu đồng. Song song với đó, công tác giám sát được ngành chức năng huyện thực hiện nghiêm túc, tăng cường lấy mẫu xét nghiệm làm test nhanh đối với một số thực phẩm như: giò, chả, thịt, rau, củ, quả... để cảnh báo, khuyến cáo với người kinh doanh cũng như trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện; thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho 31 cơ sở; triển khai mô hình điểm về kiểm soát ATTP

đối với kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố năm 2020 đạt hiệu quả cao... Tuy nhiên, thực tế cho thấy công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn huyện Thái Thụy vẫn còn nhiều điều đáng lo ngại. Năm 2020, huyện vẫn để xảy ra 1 vụ ngộ độc thực phẩm với 3 người. Toàn huyện hiện có 1.481 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống. Phần lớn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đều nhỏ lẻ, công nghệ thủ công, điều kiện cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường hạn chế nên việc áp dụng các quy trình công nghệ quản lý chất lượng ATTP tiên tiến trong nuôi trồng, thu hoạch, chế biến, kinh doanh thực phẩm, các gia đình, tập thể tổ chức bữa ăn ký cam kết bảo đảm ATTP với UBND xã, thị trấn; đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về ATTP; hành vi bị cấm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; mức xử phạt vi phạm về ATTP nhằm nâng cao ý thức cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm cũng như trang bị kiến thức cho người dân để tự bảo vệ mình, tránh sử dụng phải những thực phẩm "bẩn" gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe...

TRẦN TUẤN

biển, bảo quản, phân phối gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến khó lường, cũng như vào những tháng cuối năm, nhất là dịp cận tết Nguyên đán vấn đề ATTP sẽ rất nóng. Nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm tăng cao sẽ kéo theo nhiều nguy cơ gây mất an toàn, ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Hoạt động vận chuyển, kinh doanh thực phẩm nhập lậu, kém chất lượng diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, trong đó đáng lo ngại là mặt hàng thực phẩm tươi sống không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ mất ATTP, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Ông Phạm Tuấn Anh, Trung tâm Y tế huyện Thái Thụy cho biết: Để bảo đảm ATTP, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng trong dịp cuối năm và tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Trung tâm Y tế huyện tiếp tục tham mưu UBND huyện, Ban Chỉ đạo ATTP huyện xây dựng, ban hành kế hoạch bảo đảm ATTP trên địa bàn; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh ATTP và tiến hành thanh tra, kiểm tra trên toàn địa bàn. Kiên quyết xử lý các vi phạm nghiêm trọng quy định về ATTP gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. Tăng cường chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp với các ngành chức năng huyện kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý. Tổ chức cho các hộ sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, các gia đình, tập thể tổ chức bữa ăn ký cam kết bảo đảm ATTP với UBND xã, thị trấn; đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về ATTP; hành vi bị cấm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; mức xử phạt vi phạm về ATTP nhằm nâng cao ý thức cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm cũng như trang bị kiến thức cho người dân để tự bảo vệ mình, tránh sử dụng phải những thực phẩm "bẩn" gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe...

Phát triển rực rỡ rồi có lúc rơi vào cảnh điêu đứng nhưng người dân xã Tân Lễ (Hưng Hà) luôn biết cách vượt qua khó khăn để làng nghề không bị mai một. Bà con làm nghề không đơn thuần là kế sinh nhai mà còn muốn gìn giữ, bảo tồn và phát triển nghề của ông cha đã có từ hơn 600 năm trước.

Tinh hoa nghề dệt chiếu

Nhắc đến chiếu Hới, xã Tân Lễ, người ta nghĩ đến câu: "Ăn cơm hom, nằm giường hóm, đắp chiếu Hới" là những sản vật nổi tiếng được người xưa suy tôn. Chiếu Hới có nhiều loại khác nhau như cải, đậu, dót, trôn, cạp điếu, sợi xe... với các kích thước khác nhau. Chiếu Hới có đặc điểm màu trắng ngà, mùi thơm dễ chịu của cối đồng. Chiếu dùng lâu ngả sang màu vàng, trôn nhẵn, độ mềm vừa phải, dễ giặt, thoáng sạch, thoát nước nhanh, phơi mau khô. Người thợ dệt chiếu ở Tân Lễ có những bí quyết và sáng tạo, trong đó phải kể đến kỹ thuật cải sợi dệt yếm, dệt mớ và bắt biên ít nơi làm được nên sản phẩm chiếu Hới vừa bền, vừa đẹp được người dùng đánh giá cao. Sản phẩm của làng nghề đã chiếm lĩnh được thị trường trong nước và vươn ra xuất khẩu sang Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào, Campuchia...

Nghề dệt chiếu ở Tân Lễ có từ hàng nghìn năm trước nhưng để làm nên thương hiệu chiếu Hới phải bắt đầu từ thế kỷ XV nhờ công Trang nguyên Phạm Đôn Lễ, người đã truyền lại kỹ thuật dệt sử dụng ngựa đờ mà ông thu nhận được từ chuyến đi sứ tới Quảng Tây, Trung Quốc. Ông Vũ Toàn, nguyên trưởng ban khánh tiết đến thờ Trang nguyên Phạm Đôn Lễ cho biết: Những kỹ thuật dệt chiếu còn được lưu truyền đến ngày nay tạo nên nét đặc sắc của sản phẩm. Thương hiệu chiếu Hới đã vượt ra khỏi đất nước tới các quốc gia lân cận nên nghề chiếu ở Tân Lễ phát triển mạnh, đời sống của nhân dân ngày càng no ấm. Vì thế, các thế hệ người dân luôn biết ơn và tôn kính Phạm Đôn Lễ là ông tổ nghề dệt chiếu của địa phương và lập đền thờ ông.

Nghề dệt chiếu ở Tân Lễ trở thành tinh hoa nghề

TÂN LỄ

Để làng nghề không mai một

thủ công nên hàng năm, cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương vẫn thường tổ chức lễ, hội thi dệt chiếu đẹp, một phần để tôn vinh nghề, một phần giáo dục con cháu bảo tồn giữ nghề của ông cha. Các nhà trường cũng dành những tiết ngoại khóa để giới thiệu về làng nghề và dạy nghề dệt chiếu cho học sinh.

"Bây nổi ba chìm"

Làng nghề ở Tân Lễ có những thời điểm phát triển rực rỡ, nhà nhà, người người dệt chiếu. Ông Hoàng Văn Đạo, Chủ tịch UBND xã cho biết: Vào những năm 2000 - 2003, ở Tân Lễ nhà nào cũng có từ 1 - 2 khung dệt chiếu. Có thời điểm, cả xã có tới hơn 300 máy và khung dệt chiếu thủ công, cả làng nghề luôn lách cách tiếng thoi đưa, thợ làm ngày làm đêm. Thương lái khắp nơi đến nhập hàng và thanh niên của làng nghề cũng mang chiếu đi tới các vùng miền tiêu thụ. Làng nghề trở nên sôi động và đời sống của nhân dân cũng khá, giàu lên nhanh.

Song, cũng giống như bao làng nghề truyền thống trong tỉnh, có những thời điểm làng nghề Tân Lễ rơi vào cảnh lao đao, sản phẩm làm ra không tiêu thụ được, các hộ làm nghề phải hoạt động cầm chừng hoặc chuyển nghề để bảo đảm mưu sinh. Ông Hà Duy Mai, chủ cơ sở sản xuất chiếu Hoàng Mai, thôn Quan Khê

cho biết: Đợt dịch Covid-19 đầu năm, gia đình tôi cũng như các cơ sở, hộ sản xuất chiếu trong làng phải tạm ngừng hoạt động vì sản phẩm làm ra tồn kho, hàng nghìn lao động thiếu việc làm, thu nhập không bảo đảm cuộc sống.

Dịch Covid-19 chỉ là phép thử nhẹ đối với sức sống của làng nghề ở Tân Lễ bởi trước đó làng nghề trải qua cơn "bạo bệnh" tưởng không thể tồn tại. Đó là thời điểm, những năm 2005, số hộ theo nghề dệt chiếu có chỉ còn đếm trên đầu ngón tay vì thị trường tiêu thụ bị bó hẹp. Không chỉ người thợ thủ công mà người dân buôn vại, xóm vắng tiếng lách cách thoi đưa.

Đầu để mai một

Thương cái nghề đã gần bó, nuôi sống hàng chục thế hệ đứng trước nguy cơ xóa sổ, những người yêu nghề dệt chiếu của Tân Lễ tìm mọi cách níu giữ. Chị Hà Thị Hương, thôn Hải Triều, một trong ít người còn duy trì dệt chiếu cói thủ công hiện nay ở Tân Lễ chia sẻ: Nếu phải xa cái nghề từ trong nôi đã biết, thực sự quá đau lòng và nếu đánh mất đi kỹ thuật dệt chiếu cổ truyền thì thế hệ hôm nay có lỗi với các bậc tiền nhân. Chính suy nghĩ đó mà gia đình tôi vẫn giữ nghề dù hiệu quả kinh tế không cao.

Cũng bởi yêu nghề dệt chiếu, người dân Tân Lễ

không chịu buông xuôi để mất nghề. Rất nhiều người đã lặn lội, tìm tòi hướng đi mới cho làng nghề. Và nghề dệt chiếu nilon ở Tân Lễ từ đó xuất hiện nhờ những con người năng động, sáng tạo và dám nghĩ, dám làm. Ông Nguyễn Văn Sơn, chủ cơ sở sản xuất chiếu cói, chiếu nhựa Tiên Sơn, thôn Hải Triều cho biết: Sau khi tìm hiểu nhu cầu thị trường và để những chiếc máy dệt chiếu không nằm chết trong xưởng, chúng tôi đã đi học hỏi và mua nghề dệt chiếu nilon về làng. Sản phẩm làm ra không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường đã tạo cơ hội cho làng nghề hoạt động nhộn nhịp trở lại.

Người dân Tân Lễ sống được với nghề mới là điều kiện thuận lợi để họ áp ủ làm sống lại nghề dệt cổ truyền. Đến nay, cả xã đã có 16 hộ dệt chiếu cói thủ công, 29 hộ với 90 máy dệt chiếu cói và có 8 xưởng với 344 máy vừa dệt chiếu cói vừa dệt chiếu nilon; mỗi năm sản xuất và cung cấp ra thị trường trên 5,3 triệu lá chiếu, mang về doanh thu gần 280 tỷ đồng. Vào những ngày cuối năm này, các cơ sở, hộ dệt chiếu tranh thủ mọi thời gian để sản xuất chuẩn bị hàng phục vụ thị trường dịp tết và đầu xuân mới Tân Sửu. Tân Lễ lại rộn vang tiếng máy, lòng người dân cũng reo vui theo sức sống làng nghề.

KHÁC ĐUÀN



Những nét hoa văn trên chiếu cói của làng nghề Tân Lễ luôn đặc sắc và đẹp mắt.

Những năm qua, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" là một trong những phong trào thi đua được Hội Nông dân xã Bách Thuận (Vũ Thư) thực hiện hiệu quả. Phong trào đã đi vào cuộc sống, tạo khí thế sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên tinh thần vượt khó vươn lên làm giàu của hội viên nông dân.

Năm 2010, tình cờ xem một chương trình khoa giáo trên truyền hình hướng dẫn cách nuôi đẻ hiệu quả, anh Nguyễn Kim Ngữ, thôn Bình Minh đã vào tận miền Nam để tìm mua giống đẻ. Hơn 10 năm gắn bó với con đẻ, giờ đây anh đã có hơn 30 lồng nuôi đẻ giống, đẻ thịt. Anh Ngữ chia sẻ, nuôi đẻ tốn ít công chăm sóc, lợi nhuận cao, chỉ cần giữ nhiệt độ từ 28 - 30°C là đàn đẻ sinh trưởng tốt. Với mỗi thùng nuôi đẻ, anh đầu tư từ 300.000 - 500.000 đồng để làm ổ, mua vớ xốp, giấy bóng, tiền điện và sau 1 tháng có thể xuất bán với 10 - 12kg đẻ/thùng. Lúc cao điểm anh Ngữ bán từ 100 - 200kg đẻ/ngày với giá từ 100.000 - 110.000 đồng/kg đẻ thịt. Nhu cầu thị trường lớn nên anh phối hợp với 5 hộ khác nuôi quy mô hơn 150 thùng để bảo đảm đủ nhu cầu của khách hàng. Với mỗi thùng nuôi đẻ, anh đầu tư từ 300.000 - 500.000 đồng để làm ổ, mua vớ xốp, giấy bóng, tiền điện và sau 1 tháng có thể xuất bán với 10 - 12kg đẻ/thùng. Lúc cao điểm anh Ngữ bán từ 100 - 200kg đẻ/ngày với giá từ 100.000 - 110.000 đồng/kg đẻ thịt. Nhu cầu thị trường lớn nên anh phối hợp với 5 hộ khác nuôi quy mô hơn 150 thùng để bảo đảm đủ nhu cầu của khách hàng. Với mỗi thùng nuôi đẻ, anh đầu tư từ 300.000 - 500.000 đồng để làm ổ, mua vớ xốp, giấy bóng, tiền điện và sau 1 tháng có thể xuất bán với 10 - 12kg đẻ/thùng. Lúc cao điểm anh Ngữ bán từ 100 - 200kg đẻ/ngày với giá từ 100.000 - 110.000 đồng/kg đẻ thịt. Nhu cầu thị trường lớn nên anh phối hợp với 5 hộ khác nuôi quy mô hơn 150 thùng để bảo đảm đủ nhu cầu của khách hàng.

Còn với nông dân Phạm Bá Hoàng, thôn

BÁCH THUẬN

Nông dân thi đua làm giàu

Chiến Thắng, ngoài nghề làm cây cảnh ông còn nuôi thêm ốc nhồi. Ông Hoàng cho biết: Nhà tôi hiện có hơn 300 gốc sanh, si, la hán, cây mọc với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng. Để tăng thêm thu nhập, tôi đã làm 2 trảng rộng hơn 40m² nuôi ốc nhồi, sau khi thu hoạch, tôi thu về gần 40 triệu đồng tiền lãi. Nuôi ốc nhồi ít công chăm sóc, con ốc khỏe, ít bị bệnh, thức ăn dễ kiếm chủ yếu là du dủ, rau, hoa quả thừa... nên đã có 50 hộ dân trong xã nuôi ốc nhồi như gia đình

tôi. Với đối tượng vật nuôi này, tôi mong Hội Nông dân xã sẽ mở thêm các lớp tập huấn kiến thức, giúp hội viên chăn nuôi hiệu quả hơn; đồng thời phối hợp với các tổ chức đoàn thể để tìm đầu ra cho sản phẩm, từng bước xây dựng thương hiệu cho sản phẩm ốc nhồi của địa phương. Ông Hoàng và anh Ngữ là 2 trong rất nhiều hội viên nông dân xã Bách Thuận mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, lựa chọn những hướng đi mới để phát triển kinh tế

gia đình. Ông Trịnh Xuân Hiểu, Chủ tịch Hội Nông dân xã chia sẻ: Hội viên nông dân xã Bách Thuận rất cần cu, chịu khó và có nghề truyền thống làm cây cảnh. Đây là lợi thế rất lớn để tổ chức hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên lựa chọn những đối tượng vật nuôi mới, chăn nuôi theo hướng phát triển con đặc sản, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Hội thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho cán bộ,

hội viên; tổ chức sinh hoạt trao đổi kinh nghiệm sản xuất; đồng thời duy trì hoạt động tổ hợp tác chăn nuôi lợn, cầu lạc bộ cây cảnh, hội sinh vật cảnh... tạo sân chơi, là nơi hội viên trao đổi kinh nghiệm, có thêm kiến thức áp dụng vào thực tiễn sản xuất. Giúp đỡ hội viên về nguồn vốn, Hội Nông dân xã Bách Thuận đã tin cậy chấp với các ngân hàng gần 70 tỷ đồng; Hội Nông dân tỉnh và huyện cũng đã cho hội viên vay 18 tỷ đồng đầu tư phát triển sản xuất. Giá trị thu nhập từ chăn nuôi, trồng trọt hiện chiếm hơn 60% thu nhập của hội viên nông dân.

Để phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả cao hơn, những năm tới, Hội Nông dân xã Bách Thuận tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên tham gia và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí thi đua. Kịp thời động viên, biểu dương và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao. Khai thác hiệu quả nguồn vốn từ hoạt động tín chấp; vận động nông dân liên kết trong sản xuất; duy trì và phát triển các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã; đẩy mạnh quảng bá sản phẩm, làm cầu nối liên kết, hỗ trợ tiêu thụ cho nông dân; gắn phong trào với xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên.

TIẾN DAT



Hiện tại anh Nguyễn Kim Ngữ có hơn 30 thùng nuôi đẻ thịt, đẻ giống.

▶ NHNN giảm lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội năm 2021

(vtv.vn) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 2195/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng được chỉ định đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định.

Cụ thể, mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng được chỉ định đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 9/12/2015 như sau: mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán là 4,8%/năm; mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê là 4,3%/năm.

Ngoài quyết định trên, Ngân hàng Nhà nước cũng ban hành Quyết định số 2196/QĐ-NHNN về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2021 đối với dự nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà theo quy định là 4,8%/năm.

Như vậy, các mức lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội năm 2021 tại cả 2 quyết định mới được ban hành đều thấp hơn 0,2 điểm phần trăm so với mức lãi suất tương ứng của năm 2020.

Hai quyết định mới nêu trên sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021.

▶ Một số lưu ý chăm sóc cá nuôi thời điểm giao mùa

1. Đối với môi trường nước

- Giữ độ sâu mực nước ao nuôi 1,5 - 2 m để ổn định nhiệt độ môi trường, hạn chế tối đa những hoạt động có thể làm cá bị "sốc" như bắt, kéo lưới, san cá... Định kỳ 2 tuần/lần dùng vôi bột hay một số loại thuốc sát trùng: BKA, BKC, VICATO theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Thường xuyên thăm kiểm tra ao nuôi hàng ngày để phát hiện những biểu hiện bất thường để có biện pháp xử lý kịp thời như: nước ao có hiện tượng đổi màu, cá bỏ ăn, bơi lơ đãng trên mặt nước...

- Vào những ngày thời tiết thay đổi khi thấy cá có hiện tượng nổi đầu bất thường do thiếu ô xy thì cần bơm nước sạch vào ao hoặc dùng quạt nước, máy đánh sóng để tăng cường oxy ngoài ra có thể dùng dung dịch vitamin OXYTAZEN để tăng hàm lượng oxy khi cần thiết.

2. Chăm sóc và phòng bệnh cho cá

- Thường xuyên kiểm tra mức độ tiêu thụ thức ăn của cá để điều chỉnh khẩu phần ăn cho phù hợp, tránh dư thừa thức ăn gây ô nhiễm môi trường.

- Tăng cường sức đề kháng cho cá bằng cách cho cá ăn các loại thức ăn giàu đạm, định kỳ 2 lần/tháng bổ sung các chất khoáng, vitamin C... trộn vào thức ăn cho cá với liều lượng 2 - 5g/100 kg cá nuôi. Kết hợp phòng bệnh cho cá, bằng cách định kỳ 1 lần/tháng trộn tảo tươi xay nhuyễn trộn vào thức ăn với liều lượng 50g/100kg cá hoặc là thuốc tiên đặc 20g/100 kg cá cho ăn liên tục 3 - 5 ngày. Hoặc dùng chế phẩm EM tảo cho ăn định kỳ 2 lần/tháng để phòng bệnh cho cá với liều lượng là 1lít EM tảo/10kg thức ăn trộn ủ cho se vi khuẩn ăn sau đó với cho cá ăn, cho ăn 3 - 5 ngày liên tục; khi cá bị bệnh thì sử dụng liều lượng gấp đôi, cho ăn liên tục 7 - 10 ngày.

- Khi thời tiết thay đổi đột ngột cần giảm lượng thức ăn của cá từ 40 - 50% so với lượng thức ăn cho cá ăn hàng ngày.

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÁI BÌNH